

## งาน 'เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3' เปิดโลกจินตนาการคุณหนู



มาเปิดโลกแห่งจินตนาการของน้องๆ หนู ๆ ผ่านชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์กว่า 200 สายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก ที่นอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับความน่ารักผ่านทักษะการใช้ชีวิตของสัตว์ต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักมีเมตตา เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบ ปัดเทอมนี้ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ กรมป่าไม้, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดงาน “เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3” งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The City of Magic” โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2561 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

**คุณวรลักษณ์ ตูลากรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์** เผยว่า “การจัดงาน “เดอะ มอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวไปกับสัตว์ต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสถาบันครอบครัวมากขึ้น ในปีนี้ เดอะมอลล์ได้เนรมิตเมืองแห่งเทพนิยาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The City of Magic” จำลองวิหารเซนโบะฮิสหรือโบสถ์สีลูกกวาดสุดอลังการ น้อง ๆ หนู ๆ จะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศแฟนตาซีใน

ดินแดนเวทมนตร์สุดยิ่งใหญ่ และเพลิดเพลินไปกับเหล่าสัตว์เลี้ยงหายากจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 200 สายพันธุ์อีกด้วย”

ไฮไลต์พิเศษภายในงาน “เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3” ชมความงามของ เจ้ากวางดาว หรือกวางทอง พบได้มากในประเทศอินเดีย บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ขนสีน้ำตาลแดง มี



จุดขาวข้างลำตัว มีความสูงจดหัว มีไหล่ประมาณ 90 ซม. น้ำหนักประมาณ 85 กก.

ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย มีช่วงอายุประมาณ 8-14 ปี พร้อมสัมผัสและถ่ายภาพใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารัก อาทิ ซินซิลล่า สัตว์ฟันแทะที่มีหูทงใหญ่ คล้ายหนู ขนาดรูปร่างคล้ายกับกระต่าย ขนมีลักษณะแน่นและหนา เพื่อป้องกันตัวเองจากอากาศหนาวเย็นบนเทือกเขาสูง หางยาวเป็นพวง

คล้ายกระรอก, ไก่ฟ้าสีทอง สัตว์ป่าประเภท ไก่ฟ้าที่นำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงาม มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมบนภูเขาสูง พบมากทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศจีน, **ไกชิลลี่ ไก่ขนปุยสุดแปลก** นุ่มนิ่มและฟูฟ่องคล้ายกระต่าย มีหลายสีล้น แตกต่างกันไปตามสายพันธุ์, **นกทูโดทูแคน** พบเห็นได้ในทวีปอเมริกาใต้ เขตร้อนเท่านั้น มีแหล่งชนิดต่าง ๆ ผลไม้ และสัตว์เลี้ยงคลานขนาดเล็กเป็นอาหารสุดโปรด, **นกกะจอกเทศเลีย** มีรูปร่างคล้ายนกกะจอกเทศ แต่บินไม่ได้ ขนอ่อนนุ่มต่างจากนกกะจอกเทศ มีนิ้วเท้า 3 นิ้ว มีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาใต้ ตัวผู้มีหน้าที่สร้างรัง ตัวเมียจะเป็นตัววางไข่ แล้ว



ตัวผู้จะฟักแทน, **หนูฮิปโปน้อย** เป็นหนูไม่มีขน จัดเป็นสัตว์เลี้ยงในตระกูลสัตว์เลี้ยงฟันแทะมีถิ่นกำเนิดที่ซานติเอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ฯลฯ”

นอกจากนี้พบการรวมตัวของเหล่า Exotic Pet ที่จะมาพบปะเพื่อนใหม่ต่างสายพันธุ์ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ Cat Caf เอาใจคนรักแมว, Dog Show การแสดงของเจ้าตูบแสนรู้ที่จรรยาวิทย์ความสามารถพิเศษ, การแสดง Magic Comedy, เวิร์กช็อปเพนท์ ลวดลายลงบนวัสดุต่าง ๆ และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลมากมายในงานอีกด้วย

**ต้อนรับปิดเทอมกับสีสันสุดอัศจรรย์ในดินแดนแห่งเวทมนตร์ พบกับสัตว์เลี้ยงนานาชนิด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 มีนาคม 2561 (10 วัน) ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ เข้าร่วมฟรี!**

